

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô



Lực lượng liên ngành tuần tra, kiểm soát tại trạm tại khu vực cầu Hiệp (Quỳnh Phụ).

Thời gian qua, với việc thường xuyên triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đã giúp hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số ít đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. Do đó, để tiếp tục quản lý tốt hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh, ngay từ thời điểm đầu năm 2024 các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, nỗ lực chấn chỉnh có hiệu quả đối với lĩnh vực này...

Mới đây nhất, ngày 2/4/2024, UBND tỉnh ban hành công văn số 1171/UBND-CTXDGT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình, hồ sơ, thủ tục công tác cấp phụ hiệu cho xe kinh doanh vận tải theo đúng quy định của pháp luật; trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần

tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về an toàn giao thông (ATGT), tình trạng "xe dù", "bến cóc", đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy không đúng luồng tuyến, lịch trình, không dán đầy đủ thông tin trên phương tiện theo quy định... gây mất trật tự ATGT trên địa bàn, đặc biệt là tại thành phố Thái Bình.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch chuyên đề, phối hợp với công an các huyện, thành phố và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh để kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa. Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về vận tải, điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chủ xe; tăng cường sự phối hợp của các lực lượng để kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người điều khiển, chủ phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa theo đúng quy định của pháp

luật, từ đó ngăn chặn các hành vi vi phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải, quản lý chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật vận tải theo đúng quy định, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT nói chung, quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa nói riêng. Theo số liệu tổng hợp của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, sau hơn 1 tháng triển khai kế hoạch chuyên đề phối hợp với PC08 và công an các huyện: Tiên Hải, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, các tổ công tác đã lập biên bản xử lý 27 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; xử phạt hành chính với số tiền gần 150 triệu đồng. Đại úy Phạm Huy Định, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Về vận tải hành khách, chúng tôi tập trung kiểm

tra, xử lý các vi phạm như: xe vận tải khách không gắn phù hiệu; xe chạy hợp đồng không đúng quy định (xe trả hình); xe chạy hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch chờ không đúng đối tượng theo hợp đồng; xe chạy trái luồng tuyến; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định... Đối với vận tải hàng hóa, chúng tôi bố trí lực lượng, khép kín thời gian, căn cứ vào khảo sát trên tuyến, địa bàn để tổ chức xử lý vi phạm về tải trọng đạt hiệu quả nhất, mang tính chất răn đe các trường hợp vi phạm. Trong đó, chú trọng đến các địa bàn trọng điểm, thường xuyên có xe quá khổ, quá tải, coi nơi thành thủng hoạt động, các tuyến vận tải hàng hóa từ các kho, cảng, bến bãi, các dự án san lấp mặt bằng thì công cầu, đường, khu đô thị, các khu vực khai thác khoáng sản, mỏ cát, trạm trộn bê tông...

Anh Nguyễn Văn Tuyền, lái xe ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết: Chúng tôi nhiều lần được lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thái Bình tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa như: các hành vi vi phạm quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện; các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ... Do đó, trong quá trình lưu thông trên đường, chúng tôi luôn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự ATGT để bảo đảm an toàn cho bản thân và xã hội.

Thời gian tới, lực lượng chức năng toàn tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải. Qua đó giúp các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

NGUYỄN THỜI

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, toàn tỉnh hiện có 1.073 đơn vị kinh doanh vận tải với 5.855 phương tiện ô tô kinh doanh vận tải; trong đó có 2.058 phương tiện vận tải khách, 3.797 phương tiện vận tải hàng hóa.



Nắng nóng và có nhiều chương trình khuyến mại nên nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát của người dân trong dịp này tăng cao.

Bùng nổ khuyến mại dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, đây là dịp người dân dành thời gian đi vui chơi, mua sắm. Năm bắt cơ hội đó, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng, kích cầu tiêu dùng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất tại Thái Bình, những ngày qua siêu thị Go! Thái Bình tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp trưng bày lại các kệ hàng và trang trí không gian siêu thị đẹp mắt hấp dẫn người dân đến mua sắm. Bà Thái Thị Nhung, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi cũng như mọi người vào siêu thị Go! Thái Bình đều bị cuốn hút bởi ở đây hàng hóa dịp này rất đa dạng, mẫu mã bắt mắt và có nhiều chương trình bán hàng khuyến mại.

Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Hồng Thanh, Giám đốc siêu thị cho biết: Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, Go! Thái Bình đã sớm xây dựng kế hoạch nhập nguồn hàng dồi dào về số lượng và bảo đảm chất lượng tốt nhất phục vụ người tiêu dùng. Đặc biệt trong dịp này, chúng tôi có tổ chức nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như "Ưu đãi tung bừng - chào mừng đại lễ" và "Giá luôn luôn rẻ hơn" dành cho khách hàng. Theo đó, siêu thị sẽ áp dụng giảm giá lên đến 50% đối với hơn 1.000 mã sản phẩm từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các loại rượu, bia, nước giải khát giải nhiệt mùa hè đến các loại quần

áo thời trang, các sản phẩm đặc sản địa phương - OCOP trên khắp cả nước. Ngoài ra, siêu thị cũng có hơn 2.000 mã sản phẩm có giá luôn rẻ hơn trong phạm vi 10km không gian trung bày của siêu thị. Theo lãnh đạo siêu thị cho biết: Trong dịp này, hệ thống Winmart phối hợp với các nhà cung cấp tổ chức bán hàng "giá sốc" mua 1, tặng 1 nhằm kích cầu tiêu dùng và quảng bá, giới thiệu, đưa những sản phẩm mới thâm nhập thị trường. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa quà tặng và giảm giá siêu thị thực hiện trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khoảng gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ có các siêu thị, rất nhiều trung tâm thương mại, trung tâm điện máy, showroom kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng tung ra các chương trình khuyến mại với hy vọng thu hút được đông đảo người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm. Khảo sát tại một số trung tâm điện máy như HC, điện máy xanh, Mediamart trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng, điểm chung là hàng hóa rất phong phú, giá cả tương đối ổn định. Do chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng nên các trung tâm điện máy ưu tiên nhập nhiều hàng và kinh doanh các dòng sản phẩm theo mùa vụ

như quạt gió, điều hòa, tủ lạnh. Ông Lê Thành Chung, Giám đốc siêu thị điện máy HC Thái Bình cho biết: Mặc dù mới đầu vụ nhưng nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát của người dân đã bắt đầu tăng lên. Để chuẩn bị hàng hóa phục vụ mùa nắng nóng và đón bắt dịp nghỉ lễ, siêu thị phối hợp hệ thống HC ký kết với các nhà cung cấp bảo đảm đủ nguồn hàng. Một số sản phẩm mới như quạt hơi nước, điều hòa di động được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nên chúng tôi cũng chủ động đặt hàng số lượng lớn. Trong dịp nghỉ lễ, ngoài thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá từ 10 - 30%, người tiêu dùng đến mua sắm còn được tặng quà và hưởng một số chính sách dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng rất thiết thực.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, dịp nghỉ lễ dài ngày là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tận dụng cơ hội này, nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động quảng bá, tiếp thị, bán hàng khuyến mại nhằm thu hút, kích thích nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Để bảo đảm quyền lợi hài hòa của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, đăng ký và thực hiện khuyến mại đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng gian lận thương mại gây mất ổn định thị trường.

KHÁC QUẢN

Lợi ích kép từ phân loại xử lý rác thải tại nguồn ở Vũ Hòa

Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề bức thiết trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường. Trong khi nhiều đơn vị, địa phương đang lung tung, gặp khó trong việc phân loại rác thải thì ở xã Vũ Hòa (Kiến Xương) mô hình này đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Nhiều năm qua, việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình luôn được bà Trần Thị Mai và ông Phạm

Xuân Huy và các hộ gia đình khác trong thôn 3 duy trì thực hiện thường xuyên. Ông Phạm Xuân Huy chia sẻ: Tôi là Bí thư Chi bộ nên gương mẫu hướng ứng làm trước để bà con làm theo. Ngay sau khi đi tập huấn về, tôi đã thống nhất với vợ phải làm ngay; tôi xây hố, bà thực hiện phân loại rác thải. Từ đó rác nhà tôi được chia thành 3 loại: phế liệu tái chế dồn vào một góc để bán ủng hộ phụ nữ nghèo, rác thải vô cơ gồm đất

đá, túi nilon... được tập kết lại rồi chờ xe thu gom rác đến đưa đi xử lý, rác thải hữu cơ chủ yếu là rau, củ, quả, thức ăn thừa cho ra bãi rác tập trung. Mặc dù trước đây tôi đã thực hiện phân loại rác thải nhưng nay làm theo mô hình này thì rác hữu cơ, xử lý chế phẩm để các hộ khác học tập. Từ đó hàng ngày cứ rác thải hữu cơ là tôi đều bỏ vào hố chỉ còn số ít rác vô cơ là dồn lại đưa ra bãi rác tập trung. Việc phân loại rác thải nhưng nay làm theo mô hình này thì rác hữu cơ, xử lý chế phẩm để các hộ khác học tập. Từ đó hàng ngày cứ rác thải hữu cơ là tôi đều bỏ vào hố chỉ còn số ít rác vô cơ là dồn lại đưa ra bãi rác tập trung. Việc phân loại rác thải nhưng nay làm theo mô hình này thì rác hữu cơ, xử lý chế phẩm để các hộ khác học tập. Từ đó hàng ngày cứ rác thải hữu cơ là tôi đều bỏ vào hố chỉ còn số ít rác vô cơ là dồn lại đưa ra bãi rác tập trung.

bã mục thành phân tôi bón cho cây trồng. Làm mô hình này không chỉ các hộ có phân để bón cây mà lượng rác thải ra môi trường đã giảm mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hợi, thôn 3 cho biết: Sau khi tham gia tập huấn, tôi đã được cán bộ đến tận nhà hướng dẫn đào hố, xử lý chế phẩm để các hộ khác học tập. Từ đó hàng ngày cứ rác thải hữu cơ là tôi đều bỏ vào hố chỉ còn số ít rác vô cơ là dồn lại đưa ra bãi rác tập trung. Việc phân loại rác thải nhưng nay làm theo mô hình này thì rác hữu cơ, xử lý chế phẩm để các hộ khác học tập. Từ đó hàng ngày cứ rác thải hữu cơ là tôi đều bỏ vào hố chỉ còn số ít rác vô cơ là dồn lại đưa ra bãi rác tập trung. Việc phân loại rác thải nhưng nay làm theo mô hình này thì rác hữu cơ, xử lý chế phẩm để các hộ khác học tập. Từ đó hàng ngày cứ rác thải hữu cơ là tôi đều bỏ vào hố chỉ còn số ít rác vô cơ là dồn lại đưa ra bãi rác tập trung.



Người dân xã Vũ Hòa thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình.

Tôi địa bàn thôn 2, ông Nguyễn Văn Cấn cho biết: Nhà tôi làm cây cảnh, thay vì trước đây chuyên cắt cành lá bỏ đi thì nay tôi cho vào hố ủ làm phân bón. Đến nay đã thành quen, tôi cứ pha sẵn vào chai 1,3 lít nước với 2 thìa chế phẩm và một thìa đường để sẵn khi xử lý chỉ việc ra phun, rất đơn giản mà lại hiệu quả. Còn với bà Nguyễn Thị Yên mặc dù không đào hố như các hộ nhưng bà lại dùng thùng phi rồi cho đồ thừa vào ủ để tận dụng phân bón tưới cho rau màu trong vườn. Đây là mô hình rất hữu ích đối với người dân nông thôn như bà.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa khẳng định: Những năm qua, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung

tay giữ gìn môi trường sống. Xã không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền về việc phân loại rác ngay tại hộ gia đình mà còn trích kinh phí mua và phát cho mỗi gia đình 2 thùng để phân loại rác thải. Trước đây chỉ dừng ở việc phân loại nhưng đến nay là phân loại, xử lý để làm phân bón tại nhà. Vì thế, khi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chọn xã để triển khai thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn, Vũ Hòa coi đây là cơ hội để thay đổi nhận thức và hành động của người dân, đồng thời giao Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Đến nay, mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 4 tháng song mô hình đã cho thấy có nhiều lợi ích thiết thực cần được nhân rộng. Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa cho biết: Thực hiện mô hình này, người dân được hỗ trợ nắp đậy hố rác và gói chế phẩm vi sinh xử lý rác thải. Theo đó, đã có 330 gia đình được hỗ trợ nắp đậy và gói vi sinh để thực hiện mô hình. Sau khi tham gia tập huấn, người dân sẽ triển khai theo 2 cách là đào hố hoặc dùng thùng phuy để thực hiện việc ủ rác hữu cơ làm phân bón. Việc làm này rất đơn giản, không tốn nhiều chi phí, mỗi gói chế phẩm chỉ với giá 45.000 đồng nhưng người dân có thể dùng được tới 8 tháng.

Nhờ thực hiện mô hình, đến nay lượng rác thải ra bãi rác tập trung ở Vũ Hòa đã giảm được khoảng 30% so với trước đây. Xã sẽ tiếp tục theo dõi, đón đầu và tạo điều kiện cho các hộ thực hiện, đồng thời hướng tới sẽ mở rộng thêm cho nhiều gia đình thực hiện.

THU THÚY

Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 1.600 phụ nữ

Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15/4 - 15/5/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 16 lớp chuyên đề tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 1.600 cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Tại các lớp chuyên đề, cán bộ, hội viên, phụ nữ được quán triệt chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Luật An toàn thực phẩm; kiến thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững.

Thông qua các lớp chuyên đề góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đầu tư nâng cao chất lượng quả việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn. Đồng thời phát huy vai trò của các cấp hội và hội viên, phụ nữ trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

KHÁC QUẢN

QUỲNH PHỤ GẦN 9.000 con chó, mèo được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại

Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng nóng, nguy cơ phát sinh bệnh dại rất cao. Để phòng tránh nguy cơ bệnh dại, từ đầu tháng 3/2024 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tổ chức rà soát hộ gia đình nuôi chó, mèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo.

Qua rà soát, toàn huyện hiện có trên 20.300 con chó, mèo. Đến nay, hầu hết các địa phương tiếp nhận lượng vắc-xin phòng bệnh dại từ tỉnh, huyện phân bổ; cán bộ thú y các xã, thị trấn chủ động đến từng hộ gia đình tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo. Đến ngày 23/4 toàn huyện tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho gần 9.000 con chó, mèo. Huyện phấn đấu đến hết tháng 6/2024 hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng dại cho tất cả đàn chó, mèo tại các địa phương, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

NGUYỄN CƯỜNG